

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๓๑



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๐๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๔๑๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งมีบางโครงการหรือหลักสูตรระบุว่าเป็นโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีกำหนดการให้มีการเดินทางไปฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทำให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง จึงขอชักซ้อมแนวทางการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น โครงการหรือกิจกรรมนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นหน่วยแจ้งหนังสือไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ไม่ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. การพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๙๓๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. การพิจารณาว่าโครงการฝึกอบรมหรือหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากหลักสูตรและหน่วยงานผู้จัดเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 

(รยรุ่ง ไครบุตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัดจันทบุรี
 ลำดับที่ 11๑๐ วันที่ 30 ม.ค. 2568
 กง.บ. กง.ส. กง.ม. กง.จ. กง.บป.

ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๕๑

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 วันที่.....
 วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘
 เวลา.....

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับแจ้งข้อมูลจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และศักยภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งมีบางโครงการหรือหลักสูตรระบุว่าเป็นโครงการฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการกำหนดให้มีการเดินทางไปฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทำให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง จึงขอชักซ้อมแนวทางการพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น โครงการหรือกิจกรรมนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก่อน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นหน่วยแจ้งหนังสือไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ไม่ได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๕๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. การพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๙๓๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

/๓. การพิจารณา...

๓. การพิจารณาว่าโครงการฝึกอบรมหรือหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจากหลักสูตรและหน่วยงานผู้จัดเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤชชา โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๘๐๕๐ ๕๒ ต่อ ๒๗๓

ผู้ประสานงาน นางสาวจิตติมา ปุยอืด โทร. ๐๖ ๓๗๔๑ ๔๘๙๙